



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่  
18 ธันวาคม 2563



## ประเด็นข่าว

### โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

#### มาตรการของ สร.

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (ผจก., มติชน, เดลินิวส์)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สร. กล่าวปาฐกถาพิเศษในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ว่า ประเทศไทยต่อสู้กับโควิด 19 จนได้รับคำชื่นชมจากองค์การอนามัยโลกและนานาชาติ แต่ยังคงผิวกำลังกันให้เข้มแข็งเพราะในอนาคตจะมีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ เพื่อให้เศรษฐกิจดำเนินไปได้ การใช้ชีวิตแบบนิวนอร์มอลจึงเป็นสิ่งจำเป็น

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, มติชน, ผจก., สำนักข่าวไทย, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, posttoday, workpointtoday)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สร. ระบุว่า กิจกรรมปีใหม่อังคังได้แต่ต้องขออนุญาตให้ถูกต้องและอย่าฝ่าฝืนมาตรการเหมือนกรณีคอนเสิร์ตเขาใหญ่ สำหรับคนไทยที่มาจาก จ.ท่าซึ้งเหล็ก ประเทศเมียนมา ไม่มีอะไรน่ากังวล ฝ่ายความมั่นคงสามารถจับผู้ลักลอบเข้าประเทศได้ตลอดเวลา

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์ (คมชัดลึก, thailandplus, ChiangmaiNews, nationtv, newtv.)

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า หลายพื้นที่เตรียมจัดงานเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ โดยมีกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการรวมตัวของผู้คนค่อนข้างหนาแน่น ผู้จัดปฏิบัติตามมาตรการในคำประกาศของ ศบค. หรือข้อมูลการปฏิบัติได้ในเว็บไซต์ Thai Stop COVID เช่น การ กำหนดจุดเข้าออก การคัดกรองก่อนเข้าพื้นที่ ลักษณะของรูปแบบงานที่จัด เช่น พื้นที่เปิด ห้องประชุมหรือโรงภาพยนตร์ ซึ่งจะกำหนดจำนวนคนต่อพื้นที่แตกต่างกัน

#### มาตรการของศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (แนวหน้า, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, กท.ธุรกิจ, มติชน, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, คมชัดลึก, ผจก, บ้านเมือง, มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, ประชาชาติ, ข่าวหุ้น, ศูนย์ข่าวแบริฟิก, nationweekend, thailandplus, js100, mcot, mthai, newtv, acnews, nationtv, springnews, thansettakij, workpoint, thebankokinsight, INN, TNN, sanook)

-ศบค. เผยแพร่สถานการณ์วันที่ 17 ธ.ค. มีผู้ป่วยรายใหม่ 20 ราย เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานกักกันตัวของรัฐ ได้แก่ อินเดีย 6 ราย สหราชอาณาจักร 3 ราย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย สหรัฐอเมริกา 1 ราย สวีเดน 2 ราย ฝรั่งเศส 1 ราย เยอรมนี 1 ราย ปากีสถาน 1 ราย สวิตเซอร์แลนด์ 3 ราย และคูเวต 1 ราย รวมผู้ติดเชื้อ 4,281 ราย รักษาหายเพิ่ม 12 ราย รวมรักษาหาย 3,989 ราย ยังรักษาอยู่ในรพ. 232 ราย ผู้เสียชีวิตสะสมคงเดิม 60 ราย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(มติชน, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ผจก., มติชน, บ้านเมือง, ไทยโพสต์, แนวหน้า, ประชาชาติธุรกิจ, posttoday, thaipbs, bangkokbiznews, innnews, js.100)

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในการประชุม ศบค. ว่า ขอให้ทุกฝ่ายเข้มงวดเรื่องการปฏิบัติตามมาตรการของ สร. ในช่วงปีใหม่ และดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยเฉพาะผู้ที่กระทำความผิด ทำความเข้าใจกับประชาชนให้ใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ สามารถท่องเที่ยวภายในประเทศไทยได้ โดยปฏิบัติตามมาตรการสร. รวมทั้งสแกนไทยชนะ

-ปลัด ก.มหาดไทย เสนอแนวทางการดำเนินการ โดยพื้นที่ชายแดน ให้ผู้ว่าฯ วางมาตรการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าประเทศ พื้นที่ตอนใน ให้ประสานเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆ ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดคัดกรองโรค บุคคล และการขนส่งสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตรวจสอบบุคคลที่เข้าออกมาในหมู่บ้าน หากพบคนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงให้ดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุข

-เลขาธิการ สมช. นำเสนอว่า มีการปรับวันตรวจหาเชื้อโควิด 19 สำหรับผู้เข้ารับการกักตัวในสถานกักกันตัวของรัฐ จากเดิมตรวจเชื้อ 2 ครั้ง ในวันที่ 3-5 และวันที่ 11-13 แต่เมื่อมีแนวคิดลดเวลากักตัวเหลือ 10 วัน จึงปรับเป็น 3 ครั้ง คือ วันแรก วันที่ 9-10 และวันที่ 13-14 ดำเนินการตั้งแต่ 1 - 31 ธ.ค. และจะวิเคราะห์ประเมินผลในวันที่ 1-15 ม.ค. 2564 เพื่อนำข้อมูลมาพิจารณาว่าจะปรับลดการกักตัวเหลือ 10 วันได้หรือไม่

-นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก ศบค. ระบุ ทีมสอบสวนโรคพบข้อสงสัยจึงได้สำรวจและเพาะเชื้อ พบว่าเชื้ออยู่ที่ลูกบิดประตู จึงขอฝากให้ทำความสะอาดลูกบิดประตูและจุดสัมผัสต่างๆ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน

-โฆษก ศบค. กล่าวว่า ศบค.เห็นชอบในหลักการให้จัดแข่งขันกอล์ฟฟอนต้า แอลพีจีเอ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 3-9 พ.ค. 2564 ใน จ.ชลบุรี ได้ โดยต้องจำกัดจำนวนผู้เข้าชมแต่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การระบาดในช่วงเวลานั้น ด้าน ก.ดิจิทัลฯ ได้แจ้งว่าแอปฯ ไทยแลนด์พลัส สำหรับเจ้าหน้าที่และผู้เดินทางเข้าประเทศจะพร้อมใช้ในเดือน ม.ค. 2564 รองรับภาษาไทย จีน และอังกฤษ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับกาไลซ์มีเดียติดตามตัวและแอปฯ ไทยชนะ ส่วนกองทุนจากการบริจาค 28 ล้านบาท สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานด้านโควิด 19 มีการใช้ไปในบุคลากรสาธารณสุขและอสม.แล้ว 101 ราย เป็นเงินราว 3 ล้านบาท สำหรับหน้ากอกอนามัย ประเทศไทยมี 32 โรงงาน กำลังผลิต 4.7 ล้านชิ้น/วัน ทำให้

## ประเด็นข่าว

ภาวะขาดแคลนน้อยลง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์

-นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษก ก.การต่างประเทศ แถลงว่า ตั้งแต่ 4 เม.ย.-15 ธ.ค. มีคนไทยกลับมาแล้ว 140,429 คน จาก 145 ประเทศ ในจำนวนนี้ ติดเชื้อโควิด 993 คน จาก 67 ประเทศ และได้ออกหนังสือรับรองเพื่อเดินทางเข้าราชอาณาจักรให้ต่างชาติอีก 51,424 คน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, สยามกีฬา) เว็บไซต์เดลินิวส์

-นายประจัญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าฯ เชียงราย นพ.วัชรพงษ์ คำหล้า รองนพ.สสจ.เชียงราย นพ.สมศักดิ์ อุทัยพิบูลย์ รอง ผอ.รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ร่วมกันปล่อยตัวผู้อยู่ในสถานกักกัน 28 คน เป็นชาย 13 หญิง 15 คน ทั้งหมดมาจากท่าซี้เหล็ก ประเทศเมียนมา โดยต้องไปกักตัวที่บ้านเพิ่มอีก 14 วัน นอกจากนี้ ยังตรวจเจอผู้ติดเชื้อในสถานกักกันอีก 2 คน เป็นหญิง และจากการที่ จ.เชียงราย ไม่พบผู้ป่วยนอกสถานที่กักตัว 14 วัน กรมควบคุมโรคจึงประกาศให้เป็นจังหวัดที่ไม่มีโควิด 19 แล้ว

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์, ไทยรัฐ

-จ.เชียงใหม่ ผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดมาจาก จ.ท่าซี้เหล็ก กลับบ้านได้อีก 1 ราย

### ประเด็นผลกระทบ

#### 1.เจ้าของแพปลา จ.สมุทรสาคร ติดโควิด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(มติชน, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, สยามกีฬา, บางกอกโพสต์) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, สยามรัฐ, แนวหน้า, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, สำนักข่าวอิศรา, ประชาชาติธุรกิจ, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, ศูนย์ข่าวแชนนิก, thebangkokinsight, thestandard, sanook, kapook, innnews, newtv, nationtv, tnthailand)

-นายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร พร้อมด้วย นพ.ชาติชาย กิตยานันท์ นพ.สสจ.สมุทรสาคร แถลงว่า พบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ เป็นหญิงไทย อายุ 67 ปี มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 18 ราย เป็นบุคลากรทางการแพทย์ 6 ราย เบื้องต้นผลเป็นลบ ส่วนลูกจ้างชาวเมียนมาอีก 2 ราย เพิ่งตามตัวพบและตรวจหาเชื้อ ขณะนี้อยู่ระหว่างค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ ผู้ป่วยเป็นเจ้าของแพปลาในตลาดกุ่ม ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร มีลูกจ้างที่เป็นแรงงานต่างด้าว และส่วนตัวไม่ชอบสวมหน้ากากอนามัย วันที่ 13 ธ.ค. เริ่มมีอาการปวดเมื่อย จมูกไม่ได้กลิ่น จึงไปตรวจที่รพ.มหาชัย ผลเป็นบวก จึงนำส่งรพ.สมุทรสาครเพื่อกักตัว เจ้าหน้าที่และหน่วยงานสาธารณสุขอยู่ระหว่างสอบสวนโรค ได้สั่งปิดตลาดกุ่มเพื่อทำความสะอาด 1 วัน และปิดแพปลาเพื่อทำความสะอาด 3 วัน ทั้งนี้ อาการของผู้ป่วยไม่รุนแรง ไม่มีไข้ ถือเป็นผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศ เนื่องจากไม่เคยมีประวัติเดินทางไปต่างประเทศและใช้ชีวิตประจำวันในตลาดแพกุ้ง บ้านของตัวเองและบ้านของแม่ที่เป็นผู้ป่วยติดเชื้อ ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้มงวดมาตรการจับปรับผู้ที่ไม่สวมหน้ากากก่อนออกจากบ้านไม่เกิน 20,000 บาท ตามที่จังหวัดเคยประกาศใช้

#### 2.แนวทางจัดงานปีใหม่

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(มติชน, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ผจก., มติชน, บ้านเมือง, ไทยโพสต์, แนวหน้า, ประชาชาติธุรกิจ, posttoday, thaipbs, bangkokbiznews, innnews, js.100)

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. เสนอมาตรการช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ในที่ประชุม ศบค. ยืนยันว่าภาครัฐยังสนับสนุนให้มีการจัดเทศกาลรื่นเริง โดยผู้จัดงานและผู้ร่วมงานต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ซึ่งมีมาตรการหลายรูปแบบ เช่น จำกัดจำนวนผู้ชม/ผู้ร่วมกิจกรรม ร้อยละ 50 ของพื้นที่ กำหนดพื้นที่/จำนวนผู้ชมไม่น้อยกว่า 1 ตารางเมตร/คน จัดเก้าอี้นั่งให้ห่างกัน จัดแบ่งพื้นที่สำหรับผู้เข้าร่วมชมการแสดงเป็นกลุ่มย่อย มีแผงเหล็กกั้น ให้กลุ่มที่มาด้วยกันอยู่รวมกันและเว้นระยะห่างจากกลุ่มอื่น

ขณะที่ นายภา อยากให้เทศกาลปีใหม่มีบรรยากาศความรื่นเริงในแบบชีวิตวิถีใหม่ และจะไม่ล็อกดาวน์ในช่วงของเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ จึงต้องดูแลสุขลักษณะอย่างดี รักษาระยะห่าง สวมหน้ากาก หมั่นล้างมือ และเข้มงวดการสแกนไทยชนะ เข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้กระทำความผิด โดยเฉพาะที่จะสุ่มเสี่ยงทำให้เกิดการแพร่ระบาดหรือผู้ที่ฝ่าฝืน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ, มติชน) เว็บไซต์มติชน

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ยืนยันว่า สามารถจัดงานปีใหม่ได้แต่ผู้จัดงานจะต้องเสนอมาตรการในการควบคุมและป้องกันโรคต่อผู้มีอำนาจ อาทิ นายอำเภอ ผู้ว่าฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดงาน มาตรการจำกัดพื้นที่ 50% เป็นแนวทางเพื่อลดความแออัด สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามพื้นที่ได้ แต่มี 5 ข้อกำหนดหลัก คือ 1.ป้องกันการแออัด 2.ผู้เข้าร่วมงานทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย 3.ผู้จัดงานเตรียมจุดบริการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 4.มีการลงทะเบียนผ่านแอปฯ ไทยชนะ และ 5.มีการเสนอมาตรการป้องกันให้กับหน่วยงานของมหาดไทย และต้องมีผู้กำกับดูแลตามแนวทางที่เสนอไป

#### 3.เยอรมนี 2 รายเข้าไทยไม่กักตัว

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

-การประชุม ศบค. มีการหารือกรณีชาวเยอรมนี 2 คนขอเดินทางเข้าไทยโดยไม่ต้องกักตัว เพื่อติดตั้งเครื่องจักรในโรงงาน ซึ่งกรณีดังกล่าวเข้าเงื่อนไข Organizational Quarantine โดยต้องยินยอมให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อดูพฤติกรรม พร้อมกับยอมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขคอยประกบ ซึ่งเอกชนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ทั้งหมด นอกจากนั้น จะมีการตรวจหาเชื้อ โควิดเป็นระยะ และเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ

## ประเด็นข่าว

จะเดินทางกลับโดยทันที ส่วนคนไทยที่ร่วมทำงานด้วยจะต้องถูกกักตัวหลังจากนั้น 14 วัน ทั้งนี้ ที่ประชุมศบค.ได้เห็นชอบ เพราะเป็นกรณีตัวอย่างว่า ชาวต่างชาติที่จะเข้ามาในเงื่อนไขต้องยอมรับมาตรการของไทยได้ โดยนายกฯ ได้ย้ำในที่ประชุมว่า ผู้เกี่ยวข้องต้องพยายามสร้างความเข้าใจกับ ประชาชนว่าการเปิดประเทศยังมีมาตรการดูแล และจะค่อยๆ ผ่อนปรน เป็นขั้นเป็นตอนต่อไป

### สถานการณ์ในต่างประเทศ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (แนวหน้า, มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, เดลินิวส์, สยามกีฬา บางกอกโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, คมชัดลึก, Nationtv, kaohoon, บ้านเมือง, แนวหน้า ประชาชาติธุรกิจ, สำนักข่าวไทย, ผู้จัดการ, ศูนย์ข่าวแอฟริกา, 77ข่าวเด็ด, posttoday, xinhuathai, Infoquest, js.100, bangkokbiznews, newtv, positioningmag)

-WHO ยกย่องสมัชชาสุขภาพไทยและเลือกให้เป็นหนึ่งในผลงานเด่นที่จะบันทึกลงในคู่มือขององค์การอนามัยโลก... **ประเทศในสหภาพยุโรป** จะเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 ตั้งแต่ 27 ธ.ค.นี้... **สหรัฐฯ** ว่าที่ประธานาธิบดีจะเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ในสัปดาห์หน้า ขณะที่บุคลากรทางการแพทย์รายหนึ่งในรัฐอะแลสกา มีอาการแพ้อย่างรุนแรง หลังฉีดวัคซีนของไฟเซอร์และ ไบออนเทค ได้เพียง 10 นาที ส่วนรัฐมนตรีมหาดไทยที่ติดโควิด 19 ไม่มีอาการผิดปกติ แต่จะกักตัวเองและทำงานในหน้าที่ต่อไป... **นิวซีแลนด์** จะเริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ให้แก่ประชาชนฟรีในกลางปีหน้าเป็นต้นไป... **เดนมาร์ก** ประกาศล็อกดาวน์ทั่วประเทศ 25 ธ.ค. 2563 - 3 ม.ค. 2564... **เกาหลีใต้** พบผู้เสียชีวิตรายวันสูงสุดทำลายสถิติอีกครั้ง ขณะที่ผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังสูงกว่า 1,000 ราย โดยพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนหลายแห่งในกรุงโซลและพื้นที่โดยรอบ... **จีน** พร้อมต้อนรับคณะสอบสวนระหว่างประเทศของ WHO ที่จะเดินทางไปตรวจสอบต้นตอการระบาดโรคโควิด 19 ช่วงต้นเดือน ม.ค. 2564... **เมียนมา** ประกาศขยายระยะเวลาการจำกัดการเดินทางเข้าประเทศของชาวต่างชาติ และระงับการออกวีซ่าทุกประเภทเป็นการชั่วคราว จนถึง 31 ธ.ค.... **เวียดนาม** บริษัทนาโนเจน เริ่มทำการทดลองวัคซีนต้านไวรัสโควิดกับอาสาสมัครชุดแรกในกรุงฮานอยแล้ว... **ฝรั่งเศส** ประธานาธิบดีเป็นผู้นำโลกคนล่าสุดที่ติดเชื้อโควิด 19... **สวีเดน** อดีตรัฐมนตรีอายุ 81 ปี เสียชีวิตจากโรคโควิด 19

-**สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อ 75,214,919 ราย เสียชีวิต 1,666,851 ราย รักษาหาย 52,792,999 ราย

### กัญชาทางการแพทย์

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน

-ราชกิจจานุเบกษา ลงประกาศ สธ. เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ.2563 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 15 ธ.ค. 2563 เป็นต้นไป โดยเป็นการปลดล็อกส่วนของกัญชาและกัญชงให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยไม่จัดเป็นยาเสพติด ได้แก่ 1.ใบที่ไม่ติดกับช่อดอก เปลือก ลำต้น เส้นใย กิ่ง ก้าน ราก 2.เมล็ดกัญชง น้ำมัน สารสกัด 3.สารสกัด CBD และสาร THC ที่ไม่เกิน 0.2% ส่วนช่อดอกกัญชาและกัญชง รวมทั้งเมล็ดกัญชา ยังไม่ปลดล็อกจากยาเสพติด ที่สำคัญต้องเป็นวัตถุดิบที่ได้มาจากผู้ที่ได้รับอนุญาตปลูก สกัด ผลิตจาก อย. ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดฯ และการนำไปใช้ต้องขออนุญาตตามพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ 2562 ฉบับที่ 7 ในบทเฉพาะกาล กำหนดให้ผู้ที่ขออนุญาตประกอบด้วย หน่วยงานของรัฐ กลุ่มวิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร แพทย์แผนไทย และแพทย์พื้นบ้าน สถาบันการศึกษา ส่วนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน วิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์ หากจะปลูก ผลิต หรือสกัดนำมาใช้ ต้องดำเนินการร่วมกับหน่วยงานของรัฐ

### อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, thaipbs)

-พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ในฐานะประธาน ศปถ. เผย การรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ภายใต้ชื่อ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ เป้าหมายลดจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บให้เหลือน้อยที่สุด มี 5 มาตรการ 1.บริหารจัดการโดยใช้กลไกท้องที่ควบคุมและดำเนินมาตรการเชิงรุก เคาะประตูบ้าน สอดส่อง ดูแล และตักเตือนผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในพื้นที่ 2.ลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม ด้วยการตรวจสอบลักษณะกายภาพถนน จุดเสี่ยง จุดอันตราย จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 3.ลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะด้วยการกำกับ ควบคุม ดูแลรถโดยสารสาธารณะ รถโดยสารไม่ประจำทาง พนักงานขับรถ และพนักงานประจำรถ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 4.ผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์อย่างเข้มข้นภายใต้มาตรฐานของสธ. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ 5.การช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ โดยจัดเตรียมความพร้อมรพ. บุคลากร หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน หน่วยกู้ชีพกู้ภัย และแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบ การติดต่อประสานงาน ให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนทันที

### ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดยุติวัณโรค

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ thailandplus.tv

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดยุติวัณโรค ครั้งที่ 1/2563 เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานวัณโรค ตามแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการต่อต้านวัณโรค พ.ศ.2560-2564 โดยมีการนำเสนอความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ทั้งด้านการรักษาผู้ป่วยวัณโรค การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ และเพิ่มชุดสิทธิประโยชน์วัณโรคในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ประชุมมีมติขยายแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการต่อต้านวัณโรคฯ ไปถึงปี 2565 และจัดทำแผนฉบับใหม่ ปี 2566 -2570 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รวมถึงเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารในการยุติปัญหาวัณโรคของประเทศไทย

### โรคอุจจาระร่วง

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์, nationtv, newtv, thailandplus

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แนะนำประชาชนยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด” ป้องกันโรคอุจจาระร่วงในช่วงหน้าหนาว ขอให้

## ประเด็นข่าว

รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่และสะอาด หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ และผู้ปกครองควรดูแลเรื่องอาหารของเด็กอย่างใกล้ชิด เนื่องจากในปีนี้มีผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี สำหรับผู้ป่วยให้ดื่มน้ำเกลือแร่ ทานอาหารอ่อน ย่อยง่าย หากมีอาการรุนแรงหรือไม่ดีขึ้น ควรรีบไปพบแพทย์

### ข่าวปลอม “ผักปลาบและหญ้าปักกิ่งรักษา มะเร็ง”

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, thailandplus

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลผักปลาบและหญ้าปักกิ่งรักษาโรคมะเร็ง ว่า สถาบันมะเร็งแห่งชาติได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ ยังไม่มีหลักฐานงานวิจัยยืนยัน การรับฟังข้อมูลที่ไม่ผ่านการพิจารณาหรือตรวจสอบข้อเท็จจริง อาจทำให้เข้าใจคลาดเคลื่อนและลดโอกาสการรักษาทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน

### ดื่มน้ำเปล่าดีต่อสุขภาพ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, เดลินิวส์, newtv, thailandplus

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุ ร่างกายมนุษย์ต้องการน้ำดื่มสะอาดอย่างเพียงพอ วันละ 6-8 แก้ว หรือดื่มเพิ่มขึ้นตามน้ำหนักตัวในช่วงหน้าร้อนหรือภาวะขาดน้ำ โดยตามเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคของกรมอนามัย หรือเกณฑ์มาตรฐานน้ำบริโภคในภาชนะที่บรรจุปิดสนิทควรมีค่า pH ประมาณ 7.00 หรืออยู่ในช่วง 6.5-8.5 และไม่จำเป็นต้องผสมสารอาหาร วิตามิน หรือต่าง แคลิเบรชั่นน้อย ๆ อย่างเพียงพอ ก็ช่วยทำให้สดชื่น ผิวพรรณเปล่งปลั่ง รวมถึงร่างกายสามารถทำงานได้อย่างสมดุลแล้ว และควรสังเกตน้ำดื่มก่อนซื้อ ต้องใส ไม่มีตะกอน ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ผาผนึกปิดสนิท

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2 📠 0 2591 8612-3 🌐 <http://pr.moph.go.th>

📘 fanmoph 🐦 pr\_moph 📺 healthmoph 📺 moph channel

